

# รักใหม่

## ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

บิลลี่ ชันเคย์ นักเทศน์ชื่อดังในอดีต กล่าวว่า...

**“จงพยายามสรรเสริญภรรยาของคุณ แม้ว่าจะทำให้เธอตกใจในตอนแรก!”**

(Try praising your wife, even if it frightens her at first.)

ในพระธรรมสุภายิต....

พระราชอาเลมูเอลแห่งมัสสา ทรงนำ **“คำแม่สอน”** ของพระราชชนนีมายกย่องผู้เป็นภรรยา (ที่ดี) ไว้ว่า ... **“ลูกของเธอตื่นขึ้นมาก็ชมเชยเธอ สามิ ของเธอก็สรรเสริญเธอ!”** (สุภายิต 31:28)

ในปีใหม่นี้ ผมขอเชิญชวนพวกเราทุกคนให้ร่วมกันปิดฝุ่นขัดสีจิวรรณ **“ความสัมพันธ์”** ของเรากับผู้อื่นให้ใหม่เอี่ยมอ่องพร้อมเติม **“ความรักสดใหม่”** อันสดใสซาบซึ้งยิ่งกว่าเดิมลงไปด้วยจะดีไหมครับ?

เอาเถอะครับ อย่าอึดออด ลังเล หรือคิดอะไรมากเกินไป! แค่วันนี้คุณตัดสินใจว่าคุณจะร่วมมือกับพระเจ้าในการ **“ใส่ใจ”** ต่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนอื่นให้มากขึ้น โดยเริ่มต้นจากคนใกล้ตัวที่สุดของคุณก่อน เช่น ภรรยา หรือสามิ พ่อ แม่ หรือลูก แฟน หรือ เพื่อน ฯลฯ คุณจะสุขเกินบรรยายทีเดียว!

นี่คือ คำเชิญชวนให้คุณลงมือทำในทันที!

และรับรองได้เลยว่า ปีใหม่นี้ คุณจะรู้สึกสุขสนุกยิ่งกว่าในปีที่ผ่านมา....

หากคุณมีแฟนแล้ว จงรักเขาหรือเธอให้มากกว่าปีที่ผ่านมา

หากคุณมีครอบครัวแล้ว....

จง **“รัก”** ภรรยา หรือ สามิ ของคุณให้มากขึ้นกว่าเดิมเช่นกัน!

จงแสดง **“ความรัก”** นั้นออกมาเป็น **“การกระทำ”** แบบจับต้องได้อย่างมีคุณภาพให้มากขึ้น!

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สามิที่ไม่เคยชมเชยภรรยาเลย ลองฝึกทำอย่างที่ท่าน อ.บิลลี่ ชันเคย์ แนะนำไว้ในข้างต้น คูสิครับ!

จงจำไว้เสมอว่า... **“ทำเลว ทำชั่ว ไม่ต้องฝึกไม่ต้องฝืน!”** แต่หากว่าจะ **“ทำดีก็ต้องฝึกเพราะฝืนธรรมชาติ (บาป)!”**

โดยธรรมชาติทุกสิ่งล้วนโน้มลงสู่ที่ต่ำ เพราะแรงโน้มถ่วง ดังนั้น โดยนิสัยใจทุกคนจึงมักใฝ่ต่ำ!

การจะดี จะวิจารณ์จะแสดงความโกรธต่อใครหรือทำสิ่งบาปชั่วที่ยั่ววนใจถึงเป็นเรื่องทำได้  
ทันทีทันใดไม่ต้องคิด!

แต่จะให้หมกเขมทำดีหรือแสดงความรักต่อใคร เป็นเรื่องที่ต้องใช้พลังงานอย่างมากและต้อง  
ฝึกหัดทำ!

แม้แต่ตัวอาจารย์เปาโลผู้เป็นอัครทูตยังหัวเสียกับตัวเองในเรื่องนี้เลย เมื่อท่านคร่ำครวญว่า....

“ข้าพเจ้า ไม่เข้าใจ การกระทำของข้าพเจ้าเอง เพราะว่า ข้าพเจ้าไม่ทำสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาที่  
จะทำ แต่กลับทำสิ่งที่ข้าพเจ้าเกลียดชังนั้น!” (โรม 7:15)

ใช่ครับ! พวกเราก็เป็นเหมือน อ.เปาโลเช่นกันที่รู้ว่าอะไรดีแต่ไม่ทำ แต่อะไรที่รู้ว่าไม่ดี ก็ยังคง  
ดี้อันทำอยู่เหมือนเดิม ช่างเป็นเรื่องที่เข้าใจยากจริง ๆ

แต่ขอบพระคุณพระเจ้าที่ พระคัมภีร์ มีคำอธิบายและคำตอบในเรื่องนี้ เราจึงควรเรียนรู้ที่จะเข้าใจ  
ใจความจริงในพระคัมภีร์ เพื่อปฏิบัติตนให้แตกต่างจากคนทั่วไปที่ปล่อยตัวไปตามกฎธรรมชาติบาป!

ดังคำกล่าวที่ว่า.....

“โดยธรรมชาติ คนทั้งหลายล้วนคล้ายคลึงกัน แต่โดยการศึกษาพวกเขาจึงแตกต่างกัน!”

(By nature all men are much alike but by education they become different.)

ใช่ครับ! โดยธรรมชาติ พวกเราจะเห็นแก่ตัว และทำบาปเหมือนคนอื่น ๆ

แต่โดยการศึกษาพระวจนะของพระเจ้า และรับการเปลี่ยนแปลงชีวิต โดยฤทธิ์เดชแห่งพระ  
วิญญาณบริสุทธิ์ เราสามารถมีชีวิตและกระทำสิ่งดีที่แตกต่างจากคนทั้งหลายได้!

เหมือนดังที่ อ.เปาโลได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ดังกล่าวหลังจากที่ท่านคร่ำครวญว่า.... “โอ  
ข้าพเจ้าเป็นคนน่า สมเพช อะไรเช่นนี้ใครจะช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากร่างกายนี้ซึ่งเป็นของความตายได้?”

เพราะในที่สุด ท่านได้พบว่า พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ทรงสามารถช่วยเปลี่ยน นิสัย หรือ ลัทธิ  
ธรรมชาติ (บาป) ของท่านได้โดยทางพระเยซูคริสต์

ดังนั้น ปีใหม่นี้ ขอให้ท่าน เปลี่ยนแปลง ตัวของคุณเองในสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยตัวของคุณ  
เอง แต่หากสิ่งใดเป็นนิสัยหรือธรรมชาติเย่ ๆ เกินกว่ากำลังที่คุณจะแก้ไขตัวของคุณเอง ก็จงพึ่งอาศัย  
พลังฤทธิ์ของพระเจ้า หรือรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณใหม่ โดยการมอบถวายตัวของคุณแด่พระเจ้า  
อย่างสิ้นเชิง

“พี่น้องทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่าน  
ทั้งหลายให้ ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัย  
พระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จง

รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านก็จะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดีขอดเยี่ยม” (โรม 12:1-2)

คุณผู้อ่านที่รัก!

หากคุณต้องการความก้าวหน้า กลายเป็นคนที่น่าคบ นายกษัตริย์ นำสรรเสริญ เป็นที่รักและน่านับถือของบุคคลทั่วไป คุณต้องเต็มใจจ่ายราคาสูง และยอมรับการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ณ บัดนี้

ดังคำกล่าวที่ว่า....

**“ราคาของความก้าวหน้า คือ การเปลี่ยนแปลง (แทบ) ทุกสิ่งที่เรามีอยู่!”**

(The Price of progress is change, and it is taking just about all we have.)

เวลานี้มีอะไร (ไม่ดี) ที่คุณยังไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอีก!

ปีใหม่แล้ว...คุณกับผมควรรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ ให้ดีกว่าเดิมจะดีกว่า!

เพราะหากว่าคุณถ่อมใจสำนึกและกลับใจใหม่ยอมรับสารภาพความบาปหรือความบกพร่องของคุณเอง คุณจะได้รับ **“ความรักใหม่สด”** จากพระเจ้าผ่าน ทางพระวิญญาณบริสุทธิ์!

ดังที่ อ.เปาโลกล่าวไว้ว่า.....

**“...เพราะเหตุว่า ความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้ว!”** (โรม 5:5)

และหากคุณได้รับความรักใหม่ ๆ สด ๆ เต็มอัตราศึกเช่นนี้แล้ว คุณจะใจกว้างและทำให้ภรรยา (หรือสามี) ของคุณชื่นใจด้วยการพูด คำชมเชยเพราะ ๆ ให้เธอ (หรือเขา) ได้ยินแบบ **“เต็ม ๆ หู”** สักนิดจะได้ไหมครับ? !

แต่หากคุณเป็นคนไม่มีภรรยา (หรือสามี) คุณจะกรุณามองหาคนใกล้ชิดของคุณสักคนที่คุณห่วงใยเขา แล้ว บอกเขาหรือเธอ ว่า **คุณรักเขา** ด้วย **“คำพูด”** และ **“การกระทำ”** ใหม่ ๆ ที่ทำให้เขาแน่ใจและมั่นใจขึ้นกว่าเดิมอีกสักหน่อย...ได้ไหมครับ?

ตอบที่!

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีที่ 58 ฉบับที่ 314 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 16-18.